

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026.

I. GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN:

1. Đạo hiệu thường dùng: THÍCH THÔNG HUY

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM NGỌC MINH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1962; Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Việt Nam.

6. Dân tộc: Kinh

7. Tôn giáo: Phật giáo

8. Nghề nghiệp hiện nay:

Tu sĩ - Giáo Thọ Sư (Giáo viên) trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi;

9. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:

* Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

* Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

* Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi

* Phó Hiệu trưởng kiêm Chánh Văn phòng Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi.

* Trụ trì Chùa Linh Quang – Xóm 5, thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

10. Nơi công tác:

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

- Trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 334 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

II. NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN:

- Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh họp ngày 05/02/2021 và văn bản điều chỉnh của HĐND tỉnh số: 14/BC-HĐND ngày 19/02/2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh được phân bổ 01 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Căn cứ Thông báo số: 87/TB-UBMTTQ-BTT ngày 19/02/2021. V/v phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Căn cứ vào kết quả giới thiệu nhân sự nơi cư trú và thể theo tinh thần phiên họp của Ban thường trực mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ngày 06/4/2021, đã thống nhất công cử giới thiệu **Đại Đức Thích Thông Huy**, đại diện Ban Trị sự và Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Trên tinh thần gắn kết **“Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”**.

III. KHÁI QUÁT VỀ TINH THẦN PHẬT SỰ CHUNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA GIÁO HỘI:

Với tư cách là Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện cho Phật giáo tỉnh nhà xin được khái quát một số Phật sự chung và quan điểm của Giáo hội như sau:

Trong những năm qua, Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện được một số công tác Phật sự tương đối khả quan trong điều kiện và hoàn cảnh xã hội có thuận lợi về nhiều mặt: Chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững; Kinh tế ngày càng phát triển, Tăng Ni Phật tử chúng tôi đã và đang ra sức thực hiện các chủ trương của Giáo hội và Nhà nước với tinh thần **“Tốt Đời Đẹp Đạo”** – Đó là những cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh nhà nói riêng.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh yên tâm tu học, tạo nên một sinh khí mới cho Phật giáo tỉnh nhà, nhằm góp phần hoàn thành những Phật sự đã đề ra trong chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và từng bước hoàn thành chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng dân tộc. Những hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh dựa trên nguyên tắc thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, thể hiện tinh thần lục hòa cộng trụ, đoàn kết hòa hợp, trường dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng như các Ban ngành trực thuộc, cùng quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở tu viện luôn được sự quan tâm giúp đỡ của quý cấp chính quyền, Mặt trận, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh cùng các cơ quan hữu quan khác nên những hoạt động Phật sự của Giáo hội đã thành tựu đáng khích lệ.

Nếu được trúng cử, với tư cách là Đại biểu Hội đồng nhân dân và là thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bản thân tôi luôn giữ mối quan hệ giữa đại biểu với cử tri và nhân dân, tiếp nhận và phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri và nhân dân với các cấp có thẩm quyền, luôn thể hiện cùng Chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử ý thức: **“Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, trang nghiêm cho thế gian tức là trang nghiêm tịnh độ chư Phật tại thế gian”**. Với phương châm hoạt động của Giáo hội là: **“Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”** và luôn lấy tinh thần hòa hợp đoàn kết làm sức mạnh trong các hoạt động Phật sự.

Bản thân tôi với vai trò lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chư Tăng Ni trụ trì, chư vị cư sĩ tiêu biểu luôn giữ được phẩm chất của người đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên UBMTTQVN các cấp, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học theo tinh thần Hiến Chương Giáo hội và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sống tốt đời - đẹp đạo. Điều đó đã nói lên sự hòa nhập tích cực giữa Phật giáo với cộng đồng dân tộc, trên tinh thần gắn bó giữa Đạo với Đời một cách mật thiết và đó cũng là sự nối tiếp truyền thống **“Hộ Quốc an dân”** của Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đối với dân tộc.

Trên đây, tôi xin khái quát một số Phật sự chung và quan điểm của Phật giáo tỉnh nhà trên tinh thần **“Đạo pháp và Dân tộc”**. Đồng thời, cũng như của bản thân với tư cách là một tu sĩ, một chức sắc tôn giáo đại diện cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Tăng Ni, Phật tử khi đã được quý vị cử tri tín nhiệm trúng cử vào đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cử tri tại các địa phương đã đến lắng nghe và chia sẻ những vấn đề cần thiết để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và địa phương tỉnh nhà.

Kính chúc quý vị cử tri luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và thành tựu mọi sở nguyện.

Kính chúc Hội nghị tiếp xúc cử tri thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ngãi, ngày 05 . tháng 5 năm 2021
Người ứng cử

Thích Thông Huy
(Phạm Ngọc Minh)